
Náttúrustofa Suðurlands 

Fundur no: 2-2024    

Stjórnarfundur hjá Náttúrustofu Suðurlands haldin í Setrinu mánudaginn 28.04. 2024. kl.16:30 

Mættir eru stjórnarmenn Viktor Ragnarsson, Ragnheiður Sveinþórsdóttir, Örn Friðriksson og 

framkvæmdastjóri stofunnar Erpur Snær Hansen.  

Formaður setti fundinn og bauð stjórnarmenn velkomna og framkvæmdstjóra stofunnar. 

 

 

1. Umræður um ársreikning Náttúrustofu Suðurlands 2023 og væntanlegar tekjur 2024. Kom 

fram í máli forstöðumanns að væntanlegar greiðslur frá ríkinu og Vestmannaeyjabæ væri 

um kr. 40 milljónir. Var þar breyting á frá fundinum í janúar til hækkunar um kr.8.milljónir 

2. Formaður fór yfir greiðslur til stjórnarmanna sem samþykktar voru á síðasta fundi fyrir 

fundarsetu. Áætlaður kostnaður vegna þessa kr. 900.000 (lækun frá fyrra ári um 2milljónir) 

3. Undirbúningur fyrir fund með ráðuneyti, afstaða stjórnar til sameiningar við 

Náttúrufræðistofnun Íslands. Fundurinn óskar eftir fundi með væntanlegum fulltrúum 

bæjarins fyrir fundinn með ráðuneytinu. 

4. Erpur  óskar eftir  einu stöðugildi til viðbótar við forstöðumann. Óskar hann eftir því að 

stjórnin komi því á framfæri í væntanlegum umræðum við Náttúrufræðistofnun. 

5. Ráðningar. Lucas Canas Hernández hefur verið ráðinn í 6 mánuði sem sérfræðingur. Hann 

mun vinna við lundarannsóknir og svölurannsóknir auk úrvinnslu gagna. Tvær sumarstöður 

í 3 mánuði við svölurannsóknir. Greitt af Rannísstyrk. Tvær sumarstöður við Vöktun 

Íslenskrar Náttúru ( greitt af ráðuneyti/NÍ: 3,78M kr), auk úttektar á Gaddstaðaey (0,8M 

kr): Margrét L. Magnúsdóttir og aðstoðarmaður sem einnig aðstoðar við lundarannsóknir 

og innslátt gagna. Stjórnin samþykkir tillöguna. 

6. Kaup á útbúnaði:P3 Thinkpad workstation tölva. 0,5M kr, 2 Dell Ultrasharp 27“ QHD 

skjáir 140 kr. Vinnslustöð fyrir dróna 3D myndvinnslu. DJI Mavic3 Enterprise RTK dróni 

0,6M kr Agisoft Metashape hugbúnaður f. loftmyndir 3900$ Hljóðupptökutæki & 

ljósmælir 170k kr 10 GPS fyrir Skrofu 0,85M kr GNSS & Pointmap ákriftir 150k kr DNA 

úrvinnslukostnaður (efni) 2M kr   Stjórn samþykkir kaup fyrir kr. 5.100.000  

7. Erpur og svölurannsóknir.  Erpi var falið á síðasta stjórnarfundi að koma með hugmyndir 

að sparnaði þar ef hægt er.  Þar sem  þetta er síðasta árið ákvað stjórnin að hafa þetta óbreytt. 



8. Önnur mál voru engin. 

 

________________________                                      ___________________________ 

Örn Friðriksson stjórnarformaður Ragnheiður Sveinþórsdóttir 

 

 

 

_________________________                                    ____________________________ 

Viktor Ragnarsson                                                         Erpur Snær Hansen forstöðumaður 
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